

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình  
hình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương  
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;*

*Thực hiện Thông báo số 17/TB-TTHĐND, ngày 18/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 46/TTHĐND-TH, ngày 29/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tham mưu các nội dung trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.*

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành họp xem xét, thẩm tra Báo cáo số 19/BC-TA, ngày 09/6/2023 về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện. Qua thẩm tra, quan điểm của Ban như sau:

1. Cơ bản thống nhất với đánh giá của Tòa án nhân dân huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại Báo cáo số 19/BC-TA, ngày 09/6/2023 trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021– 2026. Báo cáo có bố cục hợp lý, chặt chẽ; nội dung chi tiết, đề cập đầy đủ, toàn diện các kết quả đạt được theo đúng chức năng, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, cũng đã chỉ ra hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

2. Qua thẩm tra, ngoài những nội dung đã được Tòa án nhân dân huyện nêu tại báo cáo, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thấy rằng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành còn có một số hạn chế, khó khăn cần quan tâm, như:

- Việc thụ lý, xét xử án hình sự còn dễ xảy ra trường hợp án bị sửa do lỗi chủ quan (01 vụ), mặc dù không vượt quá quy định cho phép của ngành nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2022; quá trình giải quyết án kinh doanh thương mại vẫn còn dễ xảy ra sai sót dẫn đến án bị sửa.

- Số hòa giải viên hiện tại chưa đủ theo quy định (còn thiếu 04 người) nên khó khăn cho đơn vị trong triển khai thực hiện Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức phiên tòa trực tuyến chưa đảm bảo; kinh phí xét xử lưu động chưa được bố trí đủ so với yêu cầu thực tế.

**3. Đề thuận tiện cho đại biểu trong việc theo dõi, giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Tòa án nhân dân huyện:**

- Về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023:

+ Làm rõ số vụ án phải gia hạn thời hạn giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2023; thuộc những loại án nào.

+ Về tiếp nhận, giải quyết đơn thư: Theo báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, thời gian qua đơn vị không nhận được đơn, thư phản ánh, khiếu nại thông qua hoạt động tiếp công dân. Vậy, đơn vị có nhận được đơn từ cơ quan, tổ chức khác chuyển đến có liên quan đến trách nhiệm của Tòa án nhân dân huyện hay không? nêu cụ thể số đơn (nếu có).

+ Báo cáo cụ thể công tác phối hợp của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ giải quyết các vụ việc thời gian vừa qua (*Tổng số vụ việc Tòa án nhân dân huyện đề nghị phối hợp; số vụ việc phối hợp kịp thời, chặt chẽ; số vụ việc chậm phối hợp; số vụ việc không phối hợp; nêu rõ tên cơ quan, đơn vị chậm phối hợp hoặc không phối hợp*), đề Ban Pháp chế có cơ sở đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện theo kiến nghị của Tòa án nhân dân huyện.

+ Báo cáo rõ về tổng số Hội thẩm nhân dân huyện được Tòa án nhân dân huyện mời nhưng chưa bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử trong 6 tháng đầu năm (*ghi tên cụ thể từng Hội thẩm và số lần được mời*).

- Trong 6 tháng cuối năm 2023 quan tâm thực hiện, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ một số nội dung sau:

+ Tiếp tục quan tâm rà soát, thông báo rộng rãi đến các địa phương, cơ quan, đơn vị về nhân sự hòa giải viên, qua đó làm thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum bổ nhiệm đủ số lượng Hòa giải viên theo quy định.

+ Phối hợp với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện phân công Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử theo quy định. Trường hợp Hội thẩm vì lý do sức khỏe hoặc nhiều lần được mời nhưng không bố trí, sắp xếp được thời gian để tham gia xét xử thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm, kiện toàn để đảm bảo cho hoạt động xét xử hiệu quả, kịp thời.

+ Mặc dù thời gian qua chưa phát hiện trường hợp tiêu cực trong hoạt động Tòa án nhân dân huyện. Tuy nhiên, đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện thường xuyên quản lý, quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức tại đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành trong thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, những nhiễu, vi phạm.

#### **4. Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân huyện:**

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, xem xét kiến nghị của Tòa án nhân dân huyện tại Báo cáo số 19/BC-TA, ngày 09/6/2023, cụ thể: *“Đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí để Tòa án nhân dân huyện tăng cường công tác tổ chức xét xử lưu động đối với các*

*vụ án nổi cộm trên địa bàn huyện đang được dư luận quan tâm, qua đó góp phần ngăn ngừa, phòng chống tội phạm”. Ban thấy rằng, ngoài sự cần thiết như Tòa án nhân dân huyện đã nêu, nội dung trên còn là một trong những kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đối Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong đó có huyện Đăk Hà)<sup>1</sup>.*

- Trong thời gian gần đây, số vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất có chiều hướng gia tăng. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đất đai, địa chính,...; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, đảm bảo cán bộ, công chức cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân huyện trong việc xem xét, giải quyết các vụ việc theo chức năng, thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đối với Báo cáo số 19/BC-TA, ngày 09/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện **có ý kiến, giải trình, làm rõ đối với nội dung thẩm tra, gửi về Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện trước ngày 03/7/2023** để tổng hợp, trình Kỳ họp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- TAND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hải**

<sup>1</sup> Tại Báo cáo số 37/BC-BPC, ngày 21/10/2020 về kết quả giám sát công tác xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.